

Kéo dài kỳ nghỉ đông cho học sinh Mẫu giáo - Lớp 12

Ngày 30 tháng 12 năm 2021

Để hỗ trợ cho việc trở lại trường thành công và cung cấp thêm thời gian cho việc lập kế hoạch, kỳ nghỉ đông của học sinh từ mẫu giáo đến Lớp 12 trên toàn tỉnh sẽ được kéo dài đến ngày 10 tháng 1.

Thời gian nghỉ kéo dài thêm này sẽ giúp các cơ quan quản lý trường học có thời gian thu thập thêm dữ liệu để đánh giá các tác động đối với việc sắp xếp nhân viên và các tác động có thể xảy ra đối với các hoạt động do tình hình COVID-19 hiện tại.

Để hỗ trợ cho việc trở lại lớp học một cách an toàn, kể từ tuần bắt đầu vào ngày 10 tháng 1, Lực lượng Đặc nhiệm về Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (PPE Task Force) của cơ quan Y tế Alberta (Alberta Health) và Các Vấn đề của Thành phố (Municipal Affairs) cũng sẽ cung cấp 8.6 triệu bộ xét nghiệm nhanh và 16.5 triệu khẩu trang cho các trường học.

Để hỗ trợ thêm cho các học sinh trung học mà việc học bị gián đoạn do việc kéo dài kỳ nghỉ này, các bài thi để lấy bằng tốt nghiệp vào tháng 1 đã được hủy bỏ. Quyết định về các bài thi lấy bằng tốt nghiệp vào tháng 4 và tháng 6 sẽ được đưa ra sau, trong năm 2022 .

“Với tình hình COVID đang diễn tiến nhanh chóng thì phản ứng của chúng ta cũng phải vậy. Việc tạm dừng này sẽ giúp giáo viên, ban giám hiệu và các cơ quan quản lý trường học có thêm thời gian để lập kế hoạch đưa học sinh trở lại học tập một cách an toàn. Trong những hoàn cảnh rất khó khăn, tôi vô cùng biết ơn quý phụ huynh, học sinh, giáo viên và các đối tác giáo dục vì sự linh hoạt của họ trong thời gian diễn ra đại dịch.”

Adriana LaGrange, Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Các cơ quan trường học sẽ sử dụng khoảng thời gian kéo dài của kỳ nghỉ đông của học sinh để chuẩn bị cho các tình huống học tập trực tiếp và tại nhà có thể xảy ra, như họ đã làm trước đây trong thời gian diễn ra đại dịch. Thông tin và hướng dẫn để hỗ trợ các cơ quan quản lý trường học và phụ huynh có tại alberta.ca/returntoschool.

Với sự thay đổi này, chúng tôi đang giải quyết các lo ngại của các bên liên quan trong lĩnh vực Giáo dục và giúp Alberta thực hiện các biện pháp đồng nhất với các tỉnh khác ở Canada. Việc tạm dừng này cũng sẽ giúp cơ quan quản lý trường học lên kế hoạch cho những thay đổi trong quá trình xét nghiệm và thông báo cho người có tiếp xúc.

Việc phân phối các xét nghiệm nhanh sẽ cung cấp đủ các xét nghiệm nhanh để mỗi học sinh và nhân viên trên toàn bộ hệ thống giáo dục được nhận hai bộ, mỗi bộ gồm năm xét nghiệm. Việc phân phối đang được hoàn thiện và sẽ có thêm thông tin được chia sẻ vào tuần tới.

Khẩu trang dùng trong y tế cũng sẽ được phân phối thông qua các trường học cho học sinh và nhân viên trường học bằng phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn. Khi đã được phân phối đầy đủ, nhân viên và học sinh sẽ nhận được nguồn cung để dùng trong tám tuần. Việc phân phối khẩu trang dùng trong y tế dành cho trẻ em và người lớn sẽ được điều phối bằng phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn thông qua Lực lượng Đặc nhiệm về PPE của bộ Các Vấn đề của Thành phố và sẽ có thêm thông tin được chia sẻ vào tuần tới.

Thông tin bổ sung về các bước tiếp theo liên quan đến việc học sinh sẽ học tại lớp hay ở nhà bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 sẽ được thông báo vào cuối tuần tới. Quyết định này sẽ dựa trên bằng chứng, sử dụng thông tin về hoạt động do các cơ quan quản lý trường học cung cấp, thông tin về số ca nhiễm và các dữ liệu sức khỏe khác hiện có.

Thông tin liên quan

- [Đảm bảo an toàn và sức khỏe trong năm học này](#)

Thông tin đa phương tiện

- [Xem buổi họp báo](#)
- [Nghe buổi họp báo](#) (có sau khi sự kiện diễn ra)

Câu hỏi từ cơ quan truyền thông

[Nicole Sparrow](#)

780-720-1915

Thư ký Báo chí, Lĩnh vực Giáo dục